

นโยบายด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการไม่ทำลายพื้นที่ป่าไม้ (Biodiversity & Non-Deforestation Policy)

จากการขยายธุรกิจของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่มีความซับซ้อน ทำให้บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงบวก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ “นโยบายด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการไม่ทำลายพื้นที่ป่าไม้” โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (UN Convention on Biological Diversity), อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES), อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่มีการอพยพ (CMS), อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Convention), อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก (WHC) และสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร เพื่อแสดงความรับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้ โดยกำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

เป้าหมายด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการไม่ทำลายพื้นที่ป่าไม้

1. หลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นมรดกโลกตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) พื้นที่ชุ่มน้ำว่าด้วยอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) และพื้นที่อนุรักษ์ที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN)
2. หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ
3. หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบต่อนิเวศป่าไม้ กรณีมีผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ต้องทำการฟื้นฟูหรือปลูกป่าไม้เพื่อชดเชยการสูญเสียป่าไม้
4. ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้มีผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นศูนย์ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

แนวทางปฏิบัติ

1. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้ (Biodiversity Risk Assessment)
2. ดำเนินการเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้อย่างรอบด้าน (Due Diligence Process) และกำหนดกลไกเยียวยาเมื่อกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้ (Access to Remedies) ประยุกต์ใช้แนวทาง

“การบรรเทาผลกระทบตามลำดับขั้น” ประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง (Avoid) ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง การลดผลกระทบ (Minimize) โดยการปรับปรุงการดำเนินการให้ดีขึ้น การฟื้นฟู (Restore) และการชดเชย (Offset) ความสูญเสียที่เกิดขึ้น

3. ตรวจสอบติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนหาโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมถึงกลุ่มลูกค้าและคู่ธุรกิจ ตลอดจนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก (External Partners) ในการส่งเสริมคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
5. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้ จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงให้มีการตรวจสอบผลกระทบ ตามกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือกลไกอื่นๆ เช่น การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย และกลไกการเยียวยาโดยคำนึงถึงความชอบธรรม การมีส่วนร่วมเข้าถึงได้ ความเป็นธรรม ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
6. มีการติดตาม รายงานและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินผลกระทบและผลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้ต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ต้องมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้ของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ การขยายการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ใหม่ การจัดหาวัตถุดิบหลักในการดำเนินธุรกิจ และการควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณค่าทางชีวภาพที่มีความอ่อนไหว เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นิยามศัพท์ :

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างและหลากหลายในแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งบนพื้นโลก ในทะเล และระบบนิเวศต่างๆ รวมไปถึงความหลากหลายระหว่างชนิดพันธุ์ และระหว่างระบบนิเวศ อ้างอิงตามนิยามโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN)

บริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) หมายถึง ประโยชน์และคุณค่าที่มนุษย์ได้รับผ่านกระบวนการทางนิเวศวิทยาต่างๆ ได้แก่ ด้านอาหารและพลังงาน การควบคุมสภาพแวดล้อมตามวัฏจักรคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ รวมถึงบริการด้านวัฒนธรรม (Cultural Services) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์

ขอบเขต :

ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางตรงที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเป็นผู้ดำเนินการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่ การรวบรวม การซื้อกิจการ การก่อสร้าง การดำเนินงาน ตลอดจนการยกเลิกกิจการ โดยบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศนโยบายฯ ดังกล่าวและสื่อสารไปยังบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม